



ไมเนอร์ กรุ๊ป เปิดตัว "อวาทิน่า ฮิลส์ บาย อนันตรา" วิลล่าหรูระดับ Super Luxury บนเกาะภูเก็ต ราคาเริ่ม 315 ล้านบาท



Home Buyers Teams

08/07/2021

อวาทิน่า ฮิลส์ บาย อนันตรา เป็นโครงการที่พักอาศัยระดับลักซ์วอรี่ พัฒนาโดยไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กลุ่มบริษัทด้านธุรกิจ โรงแรม ร้านอาหาร และไลฟ์สไตล์ ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ คาจิม่า (Kajima) บริษัทรับเหมาก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น



โครงการอวาติน่า ฮิลส์ บาย อนันตรา พัฒนาบนที่ดินประมาณ 100 ไร่ บนเนินเขาหาดลาหยัน จังหวัดภูเก็ต เป็นวิลล่าหรู 14 ยูนิต ทุกยูนิตสามารถมองเห็นวิวทะเลอันดามัน โดยโครงการออกแบบให้การอยู่อาศัยเชื่อมต่อกับธรรมชาติ ในบรรยากาศเงียบสงบ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกระดับรีสอร์ท 5 ดาว รวมถึงบริการอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น บัซ คลับ, ห้องอาหาร, ศูนย์กีฬา และเวลเนส

ไมคา ตาบท (Mr.Micah Tamthai) ประธานฝ่ายปฏิบัติการ ไมเนอร์ โลฟส์ไคล์ กล่าวว่า โครงการมีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งจะตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยจะส่งผลให้โครงการเป็นแบรนด์ที่พักอาศัยที่มีความโดดเด่นมากขึ้น



ปัจจุบันส่วนสันทนาการเพื่อการพักผ่อนที่อนันตรา ลายัน ภูเก็ต รีสอร์ท ประกอบด้วยหาดส่วนตัว สระว่ายน้ำสระว่ายน้ำแบบอินฟินิตี้ 2 สระ ฟิตเนสเซนเตอร์ สนามเทนนิสและเวทีมวยไทย อนันตราสปา ห้องอาหารไทยและนานาชาติ ห้องอาหารประเภท กริลล์ และป๊อบอัพบาร์ริมชายหาด ซึ่งเจ้าของและผู้พักอาศัยโครงการ อวาติน่า ฮิลส์ บาย อนันตราสามารถเข้าใช้บริการสปาและเข้าคลาสเวลเนส ไม่ว่าจะเป็นโยคะ พิลาทิส บิวตี้แคมป์ หรือมวยไทย ทั้งหมดสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ เช่นเดียวกับการมีรถบัสส่วนตัว บัลดอร์และบริการจากเชฟ อีกส่วนของการบริการเหนือระดับของรีสอร์ท คือการจัดการจองที่จอดรถ และเฮลิคอปเตอร์ เพื่อความสะดวกของท่านที่เดินทางมาโดยเครื่องบินหรือเรือส่วนตัว



นอกจากนี้ยังมีพื้นที่กำลังดำเนินการก่อสร้างในส่วนของรีสอร์ทประกอบด้วย บิซคลับ รูฟท้อปบาร์ ห้องอาหารไฟน์ไดน์นิ่ง และ สระว่ายน้ำมหาดแบบอินฟินิตี้ซึ่งจะเปิดภายในปลายปีนี้ และในอนาคตยังมีศูนย์กีฬาที่มีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ระดับโอลิมปิก สนามเทนนิส สนามมวย ศูนย์คาติโอและการฝึกเพื่อสร้างความแข็งแรง ซึ่งบริเวณสันหนากการประกอบไปด้วยบอร์ดเกม เครื่องเล่นเกม หยอดเหรียญ ผาจำลองและสแน็คบาร์



อีกทั้งในอนาคตยังมีศูนย์ велเนสครบวงจรสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ประกอบไปด้วยห้องอาหารเพื่อสุขภาพ โรงเรียนสอนทำอาหาร และสปาแบบองค์รวม



อวาดีน่า ฮิลล์ บาย อนันตรา ประกอบด้วยพูลวิลล่าสำหรับ 14 หลัง มีขนาดพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดตั้งแต่ 2,642 ถึง 3,373 ตารางเมตร วิลล่าแต่ละหลังมาพร้อมกับระเบียงกว้างขวางที่ออกแบบให้เหมาะกับทุกฤดูกาล สระว่ายน้ำอินฟินิตี้ขนาด 21 เมตร และสามารถเพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้ตามความต้องการ

โดยโครงการได้รับการดูแลและบริหารโดย อนันตรา ลายัน ภูเก็ต รีสอร์ท & คิวส ในส่วนของเรสซิเดนซ์โดยเฉพาะ พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง อวาดีน่า ฮิลล์ บาย อนันตรา เปิดขายแล้วในราคาเริ่มต้นที่ 315 ล้านบาท พร้อมสิทธิ์ขายขาด (Freehold) สำหรับผู้ซื้อชาวไทย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.avadinahills.com หรือนัดชมห้องตัวอย่างได้ที่ +66 85 484 8752 และทางอีเมล propertysales@minor.com

เมื่อเร็ว ๆ นี้ อวาดีน่า ฮิลล์ บาย อนันตรา ได้รับรางวัล Best Luxury Housing Development (ภูเก็ต) และ Best Housing Development (ประเทศไทย) จากเวทีพร็อพเพอร์ตี้กูรู ไทยแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์